

HỌP THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương bổ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Bình; phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Thái Bình; phê duyệt chủ

trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 2 bệnh viện đa khoa tuyến huyện; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà điều trị và thực hành lâm sàng Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình; ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch

(chinhphu.vn) Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 23/8/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch năm 2022 bàn về tình hình triển khai các giải pháp thúc đẩy phục hồi du lịch.



Ảnh minh họa

Tại Thông báo trên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức rà soát, đánh giá lại tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để

đề xuất, kiến nghị các giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp; chủ động phối hợp, hỗ trợ các nhóm doanh nghiệp du lịch nông cốt để tăng cường liên kết giữa các địa phương và triển khai các hoạt động định hướng cho việc thúc đẩy phục hồi du lịch trên

phạm vi cả nước; khởi động lại hoạt động số hóa di sản văn hóa của doanh nghiệp du lịch để xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết

định việc kiện toàn nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch; có thể xem xét, bổ sung thêm cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo (nếu cần thiết), bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới; chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương liên quan đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, đào tạo, đào tạo lại cho người lao động, chú trọng đào tạo nhân lực có tay nghề cao nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường và nhu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính giải quyết những vấn đề vướng mắc để giải ngân nguồn kinh phí từ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch phục vụ các nhiệm vụ tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và cơ quan liên quan rà soát, đề xuất việc kiện nghị mở rộng danh sách các nước, vùng lãnh thổ có tiềm năng gửi khách du lịch đến Việt Nam được xét cấp thị thực điện tử.

Đồng thời, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương báo cáo kết quả triển khai các đề án, nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Nghị quyết số 103/NQ-CP, ngày 6/10/2017); chủ trì sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết

thảo nghị quyết đã có đủ căn cứ pháp lý; trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, các sở, ngành phối hợp với các ban HĐND tỉnh chính ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình kỳ họp của các ban HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh chỉ trình kỳ họp các tờ trình, dự

số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW trong quý IV năm 2022, để xuất việc điều chỉnh, bổ sung (nếu cần thiết) báo đảm phù hợp với bối cảnh, tình hình mới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải tiến quy trình, thủ tục cấp thị thực điện tử tạo thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam; nghiên cứu mở rộng danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ được cấp thị thực điện tử, báo cáo Chính phủ trong năm 2022.

Điều chỉnh giá điện cho cơ sở lưu trú bằng giá điện sản xuất

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; nghiên cứu phương án sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến du lịch tại nước ngoài.

Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện phương án điều chỉnh giá điện áp dụng cho cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng giá điện sản xuất theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2022.

Phổ biến quy định pháp luật về an toàn thực phẩm

Sáng ngày 23/8, tại UBND xã Nam Thanh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải tổ chức hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm cho ban công tác mặt trận khu dân cư các xã phía Nam huyện.

Tại hội nghị, hơn 200 đại biểu được cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thông tin về các nội dung: Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 2/2/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, ngày 4/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm... Bên cạnh đó, các đại biểu còn được cung cấp thông tin về các mối nguy ô nhiễm thực phẩm, cách lựa chọn thực phẩm an toàn...

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho ban công tác mặt trận khu dân cư, từ đó tuyên truyền đến cộng đồng về nhận diện thực phẩm độc hại, thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

84 xã, phường, thị trấn trong tỉnh ghi nhận có ca mắc sốt xuất huyết

Tính đến ngày 22/8, toàn tỉnh đã ghi nhận 130 ca mắc sốt xuất huyết tại 84 xã, phường, thị trấn, trong đó 53 ca nội sinh, 77 ca ngoại sinh.

Trong 53 ca nội sinh, Vũ Thư ghi nhận 10 ca; Đông Hưng 9 ca; thành phố Thái Bình, Kiến Xương, Tiên Hải mỗi địa phương 7 ca; Thái Thụy 5 ca; Hưng Hà và Quỳnh Phụ 4 ca/huyện. Hiện 36 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã ghi nhận có ca mắc nội sinh. Qua thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, nếu như từ tháng 1 đến tháng 5 toàn tỉnh chỉ ghi nhận 17 ca mắc thì từ tháng 6 đến ngày 22/8 số ca mắc đã là 113 ca.



Bọ gậy được tìm thấy ở bể nước ăn của các hộ xung quanh nhà bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.

Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vắc-xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là diệt muỗi, bọ gậy và phòng muỗi đốt. Do đó, mỗi gia đình cần chủ động vệ sinh môi trường, đậy kín nắp bể và các vật dụng chứa nước; bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng để không cho muỗi đẻ trứng...

HOÀNG LANG

QUỲNH PHỤ Khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022

Sáng ngày 23/8, UBND xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ) tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ (KVPT). Đây là địa phương được UBND huyện Quỳnh Phụ lựa chọn là đơn vị điểm cho diễn tập KVPT huyện năm 2022. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương theo Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới". Theo kế hoạch, năm 2022 huyện Quỳnh Phụ có 14 xã tổ chức diễn tập chiến đấu trong KVPT.

NGUYỄN CƯỜNG

Làm rõ đối tượng gây ra 28 vụ trộm cắp dây cáp điện tại các trạm biến áp

Thời gian qua (từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2022), trên địa bàn các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Kiến Xương và thành phố Thái Bình xảy ra một số vụ trộm cắp dây cáp điện tại các trạm biến áp. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố tập trung lực lượng tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với tội phạm này. Sau một thời gian rà soát, xác minh, truy vết đối tượng, ngày 19/8/2022, Công an huyện Vũ Thư đã đấu tranh làm rõ đối tượng trộm cắp là Nguyễn Minh Tuấn (sinh năm 1983), trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư (là công nhân Điện lực Quỳnh Phụ). Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Tuấn khai nhận do không có tiền tiêu xài đã nảy sinh ý định trộm cắp dây cáp điện trung tính tại các trạm biến áp để bán. Từ tháng 4/2022 đến tháng 8/2022, Tuấn đã gây ra 28 vụ trộm cắp dây cáp điện tại các trạm biến áp thuộc địa bàn các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Kiến Xương và thành phố Thái Bình.



Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn cùng tang vật vụ án.

Tang vật thu giữ gồm 1 kim cộng lực, 35kg dây đồng cùng một số tang vật khác có liên quan. Ngày 22/8/2022, Công an huyện Vũ Thư ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự; các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư phê chuẩn. **VĂN BÌNH (Công an tỉnh)**

CÔNG AN TỈNH Đấu tranh với tội phạm lừa đảo, đưa lao động sang Campuchia

Thời gian qua, tình hình liên quan đến hoạt động lừa đảo, đưa lao động sang Campuchia diễn biến rất phức tạp. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã đấu tranh, phát hiện nhiều vụ việc có quy mô lớn liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh. Phần lớn người lao động bị lừa đảo, đưa sang Campuchia không chịu làm việc hoặc làm việc không đạt yêu cầu thì sẽ bị đánh đập, đe dọa bị giết, nguy hiểm đến tính mạng và phải nộp tiền chuộc để được trở về Việt Nam.



Đối tượng Nhữ Thành Tân tại cơ quan điều tra.

Campuchia lao động, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Trung tá Hà Minh Đức, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh cho biết: Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi

tố bị can đối với Nhữ Thành Tân (sinh năm 1999), trú tại xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" theo Điều 349 Bộ luật Hình sự

2015. Tại Cơ quan điều tra, Nhữ Thành Tân khai nhận: Từ tháng 12/2021 đã tổ chức cho 4 công dân ở trong và ngoài tỉnh xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới tỉnh Long An sang Campuchia lao động trái phép. Thủ đoạn của Tân là sử dụng tài khoản facebook đăng tải các bài viết có hình ảnh liên quan đến công việc Tân đang làm "việc nhẹ, lương cao" chỉ làm trên máy vi tính, lương một tháng từ 700 - 1.500 USD, được gọi điện về cho gia đình, người thân tại Việt Nam để nộp tiền chuộc mới cho về nước với số tiền từ 3.000 USD đến 30.000 USD. Nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc đã bị các đối tượng sử dụng lao động tìm bắt lại đánh đập, ngược đãi, bán sang các cơ sở khác.

Để nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm này, Công an tỉnh đề nghị: Người dân cần cảnh giác trước các lời mời, kêu gọi dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ, lương cao, không mất chi phí đi lại... của các đối tượng trên mạng xã hội. Trước khi xác định nhận lời đi làm, nhất là đi làm việc ở nước ngoài cần tìm hiểu thật cụ thể về địa điểm cơ sở kinh doanh, ngành nghề nơi mình định đến làm việc, đặc điểm, thông tin nhân thân của người giới thiệu và cùng mình đi làm việc tại đó như thế nào, nên tham khảo ý kiến của mọi người và cung cấp thông tin cho gia đình, người thân về địa điểm nơi làm việc và công việc của mình, thông tin về người cùng đi trước khi quyết định xuất cảnh. Khi phát hiện thông tin về các đối tượng, đường dây lừa đảo, môi giới, tổ chức đưa người sang Campuchia làm việc, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người, cần thông báo cho người thân, gia đình và kịp thời trình báo cho cơ quan Công an để cơ quan chức năng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý. **BÌNH VĂN (Công an tỉnh)**

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 23/8
Thế giới: Hơn 601,8 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 23/8, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 601,8 triệu ca, trong đó hơn 6,47 triệu người đã tử vong.
Việt Nam: 3.195 ca mắc mới được ghi nhận trong ngày
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 23/8, cả nước ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 mới, không có bệnh nhân tử vong.
Đến nay, cả tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 254,7 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.
Trong ngày, gần 9.370 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang phải thở oxy là 119 ca.
Thái Bình: Đã tiêm hơn 4.155.000 mũi vắc-xin phòng Covid-19
Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế 63 bệnh nhân, trong đó 11 bệnh nhân ở bệnh viện tuyến tỉnh và 52 bệnh nhân điều trị ở các bệnh viện tuyến huyện.



Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em xã Nam Thanh (Tiên Hải).

Tính đến hết ngày 22/8, Thái Bình đã tiêm hơn 4.155.000 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 là gần 1.075.190 người; số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 4 đạt hơn 239.380 người; số trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt hơn 42.660 người; số trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là gần 98.630 người. **NHƯ HOÀNG**

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỞ Y TẾ: 0969.851.212 | 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 | 0227.3831.885